

Số: /BC-SNN

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Thực hiện công tác gia đình năm 2022

Tiếp nhận Công văn số 3586/SVHTTDL-QLVH ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, về đề nghị đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo thực hiện công tác gia đình năm 2022 như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phân công trong Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 08/3/2022 về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo

Theo phân công của UBND Tỉnh tại Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 08/3/2022, Sở Nông nghiệp lồng ghép thực hiện chỉ tiêu số 1: “Gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đặc biệt quan tâm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số” vào nhiệm vụ chính trị của Ngành, nhất là trong nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và PTNT phổ biến, quán triệt sâu rộng các hoạt động của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, đến từng công chức, viên chức và người lao động của Ngành, thông qua việc lồng ghép vào các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng; chỉ đạo các đơn vị nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của gia đình, phát huy vai trò của mọi cá nhân và cộng đồng dân cư đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp; xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ trong quá trình phát triển và hội nhập.

Thực hiện Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 03/11/2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh, về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 4008/SNN-VP ngày 08/11/2022, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện nghiêm các nội dung theo Kế hoạch của Ủy Ban nhân dân tỉnh, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Qua phối hợp với các Đoàn thể của Ngành, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức về trách nhiệm của nam giới công chức, viên chức của Ngành đối với công việc và gia đình; nhận thức đúng đắn trong việc thực hiện quyền bình đẳng, nam công chức, viên chức của Ngành đã tham gia

chia sẻ công việc gia đình, tạo điều kiện cho chị em nữ phần đầu thực hiện tốt phong trào thi đua của Ngành như: “giỏi việc nước đảm việc nhà”, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Từ đó, năm 2022 gia đình công chức, viên chức, của Ngành đều đạt gia đình văn hóa và nhiều công chức, viên chức nữ tiêu biểu đã được biểu dương.

Bên cạnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung mục đích, yêu cầu, giải pháp của Chiến lược phát triển gia đình đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng trong việc xây dựng gia đình. Nội dung hoạt động của Chiến lược cũng được Sở lồng ghép triển khai sâu rộng đến các xã nông thôn mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong mọi lĩnh vực, mọi tầng lớp nhân dân.

2. Kết quả thực hiện công tác gia đình lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị hoặc công tác phối hợp thực hiện công tác gia đình.

2.1. Kết quả thực hiện công tác gia đình công chức, viên chức lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn.

Ngoài thực hiện có hiệu quả công tác gia đình, đặc biệt không vi phạm các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, mà bản thân công chức, viên chức còn vận động người thân trong gia đình thực hiện tốt các chính sách về công tác gia đình, tham gia tích cực các hoạt động về công tác gia đình ở đơn vị và ở địa phương nơi cư trú. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại nơi làm việc, vận động mỗi gia đình công chức, viên chức của đơn vị thực hiện tốt việc giữ gìn các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, mỗi gia đình là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách con người từ đạo đức, lối sống; phát huy tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, đảm bảo gia đình phát triển bền vững. Đồng thời, gia đình công chức, viên chức của Ngành còn phối hợp chặt chẽ giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội, qua đó đã góp phần giáo dục, rèn luyện con, em và người thân trong gia đình hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử văn minh, có nếp sống văn hóa, phẩm chất tốt đẹp: cần cù, yêu nước, nhân ái, trung thực, đoàn kết. Qua đó, đã góp phần những phẩm chất tốt đẹp của người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Công chức, viên chức của Ngành tham gia tốt với địa phương nơi cư trú, tiếp nhận nhiều kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình; ứng phó với thiên tai, dịch bệnh...; tích cực tham gia các mô hình Câu lạc bộ tại địa phương như: “Gia đình phát triển bền vững” và các mô hình tiêu biểu như: “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Từ đó tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình của công chức, viên chức và người lao động trong Ngành Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Đoàn thể của Ngành hướng dẫn công chức, viên chức tiếp cận các loại hình dịch vụ gia đình cần thiết hỗ trợ cho cuộc sống nhằm bảo đảm sự ổn định và an toàn đời sống gia đình; các mô hình hỗ

trợ gia đình thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; các mô hình tư vấn, giáo dục về hôn nhân gia đình cho thanh niên trước khi kết hôn; các dịch vụ công về văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên gia đình qua các trang web, cổng thông tin của Sở và của Tỉnh.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT còn lồng ghép công tác gia đình vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác. Kết quả, năm 2022 đã thực hiện được thực chất, phản ánh đúng tình hình đời sống tốt đẹp của đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành nông nghiệp và PTNT.

2.2. Phối hợp, lồng ghép đưa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược trong xây dựng gia đình vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2.2.1. Công tác phối hợp thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ tỉnh đến cơ sở. Duy trì và phát triển nhiều mô hình hay, hiệu quả như:

- Mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới theo phương châm “3 Tự, 1 Nhờ”: tiếp tục được các địa phương thực hiện, phát triển các mô hình như Tổ giám sát cộng đồng đối với tất cả công trình cơ sở hạ tầng nông thôn; cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; cộng đồng dân cư sản xuất nông nghiệp theo hướng GAP gắn với liên kết tiêu thụ nông sản; cộng đồng dân cư bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông; mô hình Nhà nước hỗ trợ vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động.

- Mô hình “Hội quán”: Tiếp tục phát huy tinh thần tự nguyện, tự lực, tự quản trong nhân dân, lũy kế đến năm 2022 toàn tỉnh có 128 hội quán được thành lập với 6.603 thành viên. Thông qua mô hình đã góp phần vào phát triển kinh tế, phát huy tính tự quản cộng đồng, thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cách làm hay trong sản xuất, trong đời sống ở cơ sở; nổi bật là mô hình đã trở thành nền tảng hình thành và phát triển các hợp tác xã mới, đến nay đã có 30 HTXNN được thành lập từ 31 Hội quán.

- Mô hình kiểu mẫu: góp phần nâng chất xã nông thôn mới, từng bước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu. cũng như điều kiện, khơi gợi cho người dân, cộng đồng dân cư nâng dần ý thức đoàn kết, hợp tác, vì lợi ích cộng đồng chung sức xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Đồng

Tháp đã và đang thực hiện tuyến đường kiểu mẫu¹, vườn kiểu mẫu², khu dân cư kiểu mẫu³.

- Mô hình làng mới do Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul (SGF) và Trung ương hỗ trợ: Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn mới - SGF đã thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chọn xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực cộng đồng để phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp địa phương gắn liền với phát triển nông thôn mới” trong giai đoạn 2019 - 2023. Qua triển khai thực hiện đã giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc cùng nhau hợp tác sản xuất nông nghiệp, đảm bảo sản phẩm an toàn và bảo vệ môi trường, chú trọng công tác liên kết sản xuất gắn với hợp đồng tiêu thụ và chế biến nông sản nhằm tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm có chất lượng, uy tín trên thị trường, nâng tầm sản phẩm địa phương, tham gia OCOP.

- Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại các xã nông thôn được chú trọng thực hiện tốt; lễ hội tổ chức theo đúng quy định, phù hợp thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc, đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, văn minh. Các thiết chế văn hóa cơ sở dần phát huy hiệu quả, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo điều kiện cho người dân có môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nâng cao thể chất, sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động phong trào của các ban, ngành, đoàn thể xã được đưa vào Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa ấp, trong đó tập trung vào các nội dung sinh hoạt: hội thảo; các lớp dạy nghề nông thôn; hoạt động văn hóa - thể thao; tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; hòa giải; sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ Đờn ca tài tử, Hát với nhau, Gia đình phát triển bền vững; họp dân bàn thống nhất chủ trương thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, phổ cập bơi...thu hút người dân địa phương, nhất là trẻ em và người cao tuổi tham gia.

2.2.3. Thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

- Tính đến năm 2022, toàn Tỉnh đã có 107/115 xã đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, có thêm 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới: có 03 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ NTM (*thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh và thành phố Hồng Ngự*), 02 huyện (Tháp Mười, Cao Lãnh) đạt chuẩn nông thôn mới;

- Tính đến năm 2022, có 107/115 xã đạt tiêu số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa và 115/115 xã đạt tiêu chí 16 về Văn hóa theo Quyết định 379/QĐ-UBND-HC ngày 17/4/2017 về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020. Nhằm góp phần nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần cho người dân vùng nông thôn.

¹ Được triển khai thực hiện tại các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao.

² Thực hiện tại xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, xã Tân Hội, huyện Cao Lãnh và xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.

³ Thực hiện tại xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh và xã Tân Hội, huyện Cao Lãnh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Với sự chung tay của từng công chức, viên chức và người lao động, việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong năm 2022 được lồng ghép vào nhiệm vụ chính trị của Ngành đạt kết quả khả quan.

Tuy đạt một số kết quả đáng ghi nhận, nhưng việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của Ngành Nông nghiệp và PTNT đôi lúc chưa kịp thời tại một số ít đơn vị trực thuộc Sở.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM NĂM 2023

1. Đảng uỷ, Ban Giám đốc, các đoàn thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép tổ chức thực hiện phát triển gia đình với các phong trào thi đua: “Chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện công tác xây dựng gia đình tại đơn vị, công tác gia đình gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ lâu dài để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, việc xây dựng mô hình thiết chế văn hóa cấp xã, ấp và công tác tăng cường hoạt động, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng tại địa phương; góp phần hoàn thành chỉ tiêu số 1 mà Sở Nông nghiệp và PTNT được giao thực hiện tại Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND Tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nơi nhận:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Ban Giám đốc Sở;
- Chánh Văn phòng Sở;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP(Đ).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Thành Ngoan